

“ภูเก็ตไบค์วีค 2022”

การขับเคลื่อนที่เอววิถีใหม่ ภายใต้คอนเซ็ป “New Normal Ride Together” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่เกาะภูเก็ต สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย เรียวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

สมาคมภูเก็ตไบค์วีค ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงาน **“ภูเก็ตไบค์วีค 2022” (PHUKET BIKE WEEK 2022 "New Normal Ride Together") ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2564 ณ เดอะเพลย์ยาร์ดภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต**

โดยการจัดงานในปีี้ มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวมีความหลากหลาย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเรื่องราว ความพิเศษของวัฒนธรรมความเป็นมา เทียวชมความประทับใจของท้องทะเลและหาดทรายที่ขาวสะอาดของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสถานที่สำคัญที่น่าสนใจต่างๆหลายแห่ง โดยผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักขี่บิ๊กไบค์ที่มีการใช้จ่ายสูง ภายในงานฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น การประกวดรถมอเตอร์ไซค์คัสตอมไบค์ ทัวร์ริง คลาสสิก ยลโฉมมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากค่ายชั้นนำทุกค่าย โชว์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นสะสมหายาก รถยนต์อเมริกันคลาสสิกคาร์ ร่วมขบวนขี่คาราวานบิ๊กไบค์ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร การประกวดมิสภูเก็ตวีค ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากแอ๊ด คาราบาว บ่าววี จ๊อบพุด และศิลปินอีกมากมาย ชมบูธแสดงสินค้าอุปกรณ์ของตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์หลากหลาย โดยภายในงานฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้ฟื้นตัว เติบโตใหญ่และเข้มแข็งในระยะยาว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ผู้รักการขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่า จะมีผู้ขี่ มอเตอร์ไซค์ใหญ่ (BIKERS) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานประมาณ 2,000 คัน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าชมกิจกรรมประมาณ 20,000 คน นำรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมภูเก็ตไบค์วีค

โทร 076-352069

www.phuketbikeweek.com